



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2565

เรื่อง

1. สก๊อปพิเศษ: 'ไทย' เปิดตัวยิ่งใหญ่ 'Thailand Pavilion' มหกรรมพืชสวนโลก' ที่...
2. เร่งเครื่องส่งออกทุเรียนคุณภาพไปจีน ติดเครื่องปั่นไฟตู้คอนเทนเนอร์ป้องกัน...
3. ภาพข่าว: ติดตาม
4. 'เฉลิมชัย'พอใจส่งออกผลไม้ จากไทยไปจีนด้วยรถไฟถึงยูนนาน
5. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
6. เร่งฟื้นเศรษฐกิจชุมชน
7. ทุเรียนทะลักโลละต่ำกว่า100 จีนเข้มโควิดส่งออกติดค้างด่านชายแดน
8. คอลัมน์: ข่าวสั้น: สกลนครแก้มะม่วงล้นตลาด
9. ไฮโดรเจน..ภาคเกษตร อนาคตพลังงานและปุ๋ย
10. 'กาฬสินธุ์'อ่วมข้าวเปลือกราคาตก น้ำมันแพง-ตลาดซื้อตันละ6.3พัน
11. จัด2พันล.ช่วยเกษตรกร
12. Q2สินค้าขึ้นราคาทยกแพง

สื่อ

- สยามรัฐ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
เดลินิวส์
แนวหน้า
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ไทยรัฐ
มติชน
เดลินิวส์
ประชาชาติธุรกิจ



'ไทย' เปิดตัวยิ่งใหญ่ 'Thailand Pavilion' 'มหกรรมพืชสวนโลก' ที่เนเธอร์แลนด์ >2

'ไทย' เปิดตัวยิ่งใหญ่ 'Thailand Pavilion' 'มหกรรมพืชสวนโลก' ที่เนเธอร์แลนด์



สกู๊ปพิเศษ

หมายเหตุ...ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนประเทศไทยเปิดอาคาร Thailand Pavilion ต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในงานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) เพื่อโชว์ศักยภาพ

นวัตกรรมด้านอาหาร สินค้าเกษตรของไทย การพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพของประเทศไทย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมประเทศไทย เพื่อชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ผ่านนิทรรศการต่างๆ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยเข้าร่วมงานมหกรรม

พืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ระหว่างวันที่ 14 เมษายน - 9 ตุลาคม 2565 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งกับประเทศเจ้าภาพและประเทศภาคีสมาชิกอื่นๆ ที่เข้าร่วมงาน พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ ผ่านการนำเสนอการดำเนินงานการพัฒนาสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร สร้างความหลากหลายและแสดงศักยภาพ ให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมทั้งการส่งเสริมด้านการ



ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ติดอันดับโลกในด้านความหลากหลายของศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีภูมิปัญญาในการพึ่งพาตนเอง และที่สำคัญคือ จะเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าและบริการของไทย และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า อาคาร Thailand Pavilion นำเสนอผ่านแนวคิด “TRUST Thailand” เข้าใจทุกความแตกต่าง เชื่อมั่นความปลอดภัย เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มุมมองที่คุณไม่เคยเห็นที่ประเทศไทย ซึ่งภายในอาคาร Thailand Pavilion แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น โซน Welcome to Thailand นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ ตัวอย่างโครงการตามแนวคิด BCG Model การท่องเที่ยวไทยและท่องเที่ยวเชิงเกษตร





โซน Future Products นำเสนอระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ สินค้ากลุ่ม Future food เช่น เห็ดเครง จิ้งหรีด มะพร้าว ลำไย ที่พลาดไม่ได้คือ การตกแต่งกล้วยไม้สุดอลังการตั้งตระหง่านกลางห้องโถงสูงถึง 5 เมตรประดับด้วยกล้วยไม้สกุลหวายและแวนด้า หลากหลายสี ซึ่งในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นตลาดกล้วยไม้ สกุลแวนด้าในประเทศเนเธอร์แลนด์อีกครั้งด้วย

โซน Showroom นำเสนอตัวอย่างสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก เช่น สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ด้านอาหาร และไม่ใช่อาหาร สินค้าในอนาคต และสินค้าที่มีศักยภาพ) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สปา และ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand: CPOT ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับจากกล้วยไม้ ดอกไม้อบแห้ง เป็นต้น

โซนนิทรรศการหมุนเวียน นำเสนอสินค้าพืชสวนไทยผ่านการจัดกิจกรรมหมุนเวียน จำนวน 6 ครั้ง ที่มีทั้งการสาธิต และการชิมสินค้าเกษตรต่างๆ ได้แก่ ครั้งที่ 1 “Glamorous...Thai Orchids and Air Purifying plants (Sansevieria)” เสน่ห์...กล้วยไม้และไม้ฟอกอากาศ (สกุลลิ้นมังกร) ครั้งที่ 2 “Everlasting Fruit Season 1” นิทรรศการผลไม้อัตลักษณ์ภาคตะวันออกครั้งที่3 “Thai Herbs for Relaxing Life” นิทรรศการสมุนไพร ครั้งที่ 4 “New selection for good health” นิทรรศการผัก ครั้งที่ 5 “Everlasting Fruit Season 2” นิทรรศการผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ และครั้งที่ 6 “Worth of the graceful leafy Thai Ornamental Plant” นานาพรรณคุณค่าไม้ประดับไทย

และโซนสวนไทย ที่นำเส้นสายของลายคลื่นในงานจิตรกรรมฝาผนัง

มาร้อยเรียงเข้ากับลายเหลี่ยมจากงานประณีตศิลป์ ผ่านการจัดวางองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมอย่างลงตัว อาทิ กระถางลายครามประดับไม้มงคล กระถางโลหะ พญานาคไม้ไผ่สาน และเรือนกล้วยไม้ที่แสดงถึงเรื่องราวชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ และอัตลักษณ์ของไทย พร้อมชื่นชมความงดงามของดอกไม้นานาชาติพร้อมดื่มด่ำกับธรรมชาติภายใต้ร่มไม้ใหญ่ในพื้นที่เขียวขจี

“งาน The International Horticultural Expo(EXPO 2022 Floriade Almere) เป็นงานแสดงพืชสวนยิ่งใหญ่ระดับโลก(A1) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ(AIPH) และสำนักงานจัดงานมหกรรมนานาชาติ (BIE) จึงขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มาเที่ยวชม Thailand Pavilion และนิทรรศการต่างๆ ซึ่งเปิดให้เข้าชมงานได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2565

Section: First Section/บหน้า - สฎีป - การเมือง

วันที่: พุท 20 เมษายน 2565

ปีที่: 72

ฉบับที่: 24791

หน้า: 1 (บนซ้าย), 2

Col.Inch: 151.39 Ad Value: 158,959.50

PRValue (x3): 476,878.50 คลิป: สีส

หัวข้อข่าว: สฎีปพิเศษ: 'ไทย' เปิดตัวยิ่งใหญ่ 'Thailand Pavilion' มหกรรมพืชสวนโลก' ที่...

เวลา 10.00 น. - 19.00 น. และ
สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
การจัดงานและรับชมได้ทางออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ thailandfloriade2022.com
” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
กล่าว

เร่งเครื่องส่งออกทุเรียนคุณภาพไปจีน ติดเครื่องปั่นไฟตู้คอนเทนเนอร์ป้องกันความเสียหาย

จันทบุรี - ไอเดียผู้ประกอบการขนส่งผลไม้จันทบุรี จัดเทคนิคติดตั้งเครื่องปั่นไฟบนตู้คอนเทนเนอร์ หวังรักษาความเย็นในผลไม้จนถึงปลายทาง แก้ปัญหาสินค้าเสียหายหลังจีนปิดด่านชายแดนบ่อเยย ติดตั้งได้เร็วกว่า 100 ตู้ รับจีนเปิดด่านไม้อχαν ตั้งแต่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ส่งออกทุเรียนไทย ไปต่างประเทศ หลังจีนได้เปิดให้ด่านชายแดนไม้อχαν สามารถนำเข้าทุเรียนจากไทยได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา

หลังจากก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ประกาศระงับนำเข้าทุเรียนไทยเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2565 จากสาเหตุการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกทุเรียนจาก จ.จันทบุรี ไปยังด่านชายแดนไม้อχαν จนทำให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ต้องสั่งการให้ผู้ประกอบการในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน

พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการคัดแยกบรรจุทุเรียนในลังส่งออกผลไม้กว่า 200 แห่ง ในจ.จันทบุรี เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายจันทบุรีโมเดล โดยกำหนดให้วันที่ 22



เมษายนนี้เป็นวันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในลังผลไม้ส่งออกในพื้นที่ รวมทั้งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แรงงานทุกคนเพื่อเป็นมาตรฐานให้ลังส่งออกผลไม้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

นายอลงกรณ์ยังเผยอีกว่า ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าจะมีการส่งออกทุเรียนอีกหนึ่งล็อตโดยใช้เส้นทางรถไฟสายจีน-ลาว ด้วยวิธีการขนส่งแบบผสมคือระบบรางและรถ หลังประสบความสำเร็จจากการทดสอบขนส่งทุเรียน จำนวน 2 ตู้ และมะพร้าว 1 ตู้คอนเทนเนอร์ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา

"การส่งออกทางรถไฟในล็อตที่แล้วภาคเอกชนได้จัดทำตู้คอนเทนเนอร์ในลักษณะพิเศษเพื่อรองรับการขนส่งผลไม้ไปยังประเทศจีน โดยได้ติดตั้งเครื่อง

ปั่นไฟกับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้สามารถรักษาความเย็นได้ตลอดเวลาการขนส่ง ซึ่งจะสามารถใช้ได้ทั้งทางเรือ ทางบก และทางรถไฟ โดยเฉพาะขบวนรถไฟเส้นทางด่านชายแดนฝั่งเสี่ยง (เวียดนาม-จีน) ซึ่งหากใช้ตู้คอนเทนเนอร์ลักษณะนี้จะช่วยลดความเสียหายของสินค้าได้"

นายอลงกรณ์ ยืนยันว่า ขณะนี้ทางการจีนได้อนุญาตให้ขบวนรถไฟของจีนรับตู้คอนเทนเนอร์จากไทยที่มีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟแล้วเช่นกัน ซึ่งผู้ประกอบการได้ใช้เวลาในการคิดค้นเทคนิคดังกล่าวนานถึง 1 ปี จนขณะนี้สามารถติดตั้งเครื่องปั่นไฟกับตู้คอนเทนเนอร์ได้เร็วกว่า 100 ตู้ จากจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่จะต้องขนส่งทุเรียนไปจีนรวมทั้งสิ้นกว่า 200 ตู้ โดยแต่ละตู้คอนเทนเนอร์จะสามารถบรรจุทุเรียน



ส่งออกได้มากถึงตู้ละ 900 กล่อง

“นโยบายยกระดับการป้องกันการปนเปื้อนโควิด-19 ในทุเรียนโดยเฉพาะผลไม้ในภาคตะวันออกที่กำลังจะออกมาอีกเป็นจำนวนมากสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดปลายทางจีนยอมเปิดด่านชายแดนให้เราอีกครั้ง และในวันที่ 22 เม.ย.นี้ ทางกระทรวง และสมาคมทุเรียน สมาคมผลไม้ในภาคตะวันออก จะร่วมกันจัดกิจกรรมบิ๊กลิ้นนั่งลิ้งส่งออกผลไม้มากกว่า 200 แห่ง เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยทั้งของพนักงาน และป้องกันการปนเปื้อนโควิด-19 ที่อาจติดไปกับกล่อง ผลทุเรียน หรือแม้แต่วัสดุทุกชิ้นค้า”

ส่วนความพยายามในการแก้ไขปัญหา ราคาทุเรียนตกต่ำนั้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งหาแนวทางผลักดันให้

ราคาทุเรียนส่งออกกลับมาอยู่ที่ระดับ 100 บาทต่อกิโลกรัมให้ได้เช่นเดียวกับปีก่อน แม้จะต้องเจอปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในประเทศจีน ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าส่งและปลีก รวมถึงการขนส่ง เพื่อสร้างความพอใจให้ชาวสวนให้ได้มากที่สุด

“แต่เนื่องจากในปีนี้จีนเจอปัญหาการระบาดระลอกใหม่ที่รุนแรงมาตั้งแต่เดือน พ.ย.2564 จึงทำให้จีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในการส่งออกของไทยเข้มงวดเรื่องการขนส่งสินค้าเข้าประเทศ และผลจากการล็อกดาวน์พื้นที่กว่า 500 เขต จึงทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้น เราเองต้องสร้างมาตรฐานสินค้าตั้งแต่ต้นทางด้วยการป้องกันการปนเปื้อนโควิด-19 จากการขนส่งให้ได้มากที่สุด” นายอลงกรณ์ กล่าว.



'เฉลิมชัย'พอใจส่งออกผลไม้ จากไทยไปจีนด้วยรถไฟถึงยูนนาน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน คณะทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ หรือฟรุ๊ตบอร์ด กล่าวว่า การขนส่งทุเรียน 2 ตู้คอนเทนเนอร์และ มะพร้าว 1 ตู้คอนเทนเนอร์จากสถานี รถไฟมาบตาพุด จ.ระยองสู่ประเทศจีน มีนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เป็นประธานการปล่อยขบวนรถ ซึ่งการขนส่งข้ามพรมแดนลาวที่ด่านบ่อเต็น สู่แผ่นดินจีนที่ด่านโม่ฮาน มณฑลยูนนาน นับเป็นการดำเนินการครั้งแรกเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีที่ยังไม่สามารถขนส่งผลไม้ทางรถไฟจากลาวข้ามแดนไปด่านรถไฟโม่ฮานโดยตรง เนื่องจากจีน กำลังก่อสร้างอาคารและลานตรวจโรคพืช ที่ด่านรถไฟโม่ฮาน จึงต้องไปใช้การตรวจโรคพืชที่ด่านโม่ฮานซึ่งเป็นด่านใหญ่ด่าน เดิมไปก่อน

“ได้รายงานให้ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ในฐานะประธาน ฟรุ๊ตบอร์ด ทราบแล้ว โดย รมว.เกษตรฯ สั่งการให้มีการจัดประชุมฟรุ๊ตบอร์ด เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอน เนื่องจากการส่งตลอดแรกยังมีความล่าช้า กว่าเป้าหมายรวม ทั้งการจัดการเรื่อง พิธีการเอกสารของหน่วยงานต่างๆ การจองขบวนรถไฟ ตารางการเดินทาง และ

ค่าระวางการขนส่งในระบบราง-รถ ให้สามารถเพิ่มปริมาณการขนส่งผลไม้บน เส้นทางหนองคาย-เวียงจันทน์-บ่อเต็น-โม่ฮาน ให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อเป็นอีกทางเลือกใหม่ของการขนส่งผลไม้ ไทยไปจีนสำหรับฤดูกาลผลิตปี 2565” นายอลงกรณ์ กล่าว

นายอลงกรณ์ กล่าวถึงโครงการขนส่งผ่านท่าเรือห้วงอ้างว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างมากในการประสานงานกับลาวและเวียดนามในการเปิดเส้นทางขนส่งผลไม้และสินค้าเกษตรทางด้าน นครพนม-ด่านท่าแขก แขวงคำม่วนของลาว เข้าสู่เวียดนามที่ด่านชายแดนนาเท้า-จาลอง จังหวัดกว๋างบิญ โดยมีปลายทางที่ท่าเรือน้ำลึกห้วงอ้าง จังหวัดฮาดิงห์ ผังมหาสมุทรแปซิฟิก มีระยะทางไม่ถึง 300 กิโลเมตร เพื่อลงเรือสินค้าไปยังตลาดปลายทางเช่นท่าเรือชินโจว และฟรีโซนหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี ท่าเรือกวังโจว เซินเจิ้น ช่งกิง เซี่ยะเหมินหนิงโป เซี่ยงไฮ้ เกาหลี ญี่ปุ่น และทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เพื่ออำนวยความสะดวก เป็นไปตามนโยบายอีสานเกตเวย์และระเบียงเศรษฐกิจอีสานภายใต้การบริหารโลจิสติกส์ เกษตรของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ

กระทรวงพาณิชย์ โดยบูรณาการทำงาน เชิงรุกกับหน่วยงานภาครัฐและภาค เอกชน ซึ่งประสบความสำเร็จในการเปิดเส้นทางขนส่ง “ราง-รถ” ผ่านด่านหนองคาย และงานมหกรรมพืชสวนโลกปี 2569 ที่ จ.อุดรธานี โดยความร่วมมือกับประเทศอาเซียนและจีน และยังเป็นการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน หนึ่งในยุทธศาสตร์การเปิดเสรีทางการค้าของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เกษตรวันนี้...กรมปศุสัตว์กระทรวง การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หากมีข้อ
เกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือ
มือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก สงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน
สังเกตอาการสัตว์อย่าง ปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงาน
ใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีก ปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน
ป่วยตายผิดปกติ หรือนำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สัตว์ปีกไปจำหน่ายได้ที่ สำนักควบคุม
แจก หรือนำไปประกอบ ป้องกันและบำบัดโรค
อาหารโดยเด็ดขาด ให้ สัตว์(สคบ.) กรมปศุสัตว์
แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์
อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัคร โทร. 06-3225-6888 หรือ
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 4.0 ได้ตลอดเวลา.....●
ในพื้นที่ทันที.....● เพื่อจะได้เร่งดำเนิน
แจ้งผ่าน Application : DLD
นายกเหล่าปศุ



เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 2,054.054 ล้านบาท ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากโควิด-19 สนับสนุนโครงการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4 แห่งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก 5 โครงการย่อย 1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 3,500 กลุ่ม และ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,200 กลุ่ม ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพสู่ชุมชน เพิ่มมูลค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากสำหรับเกษตรกร ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.นครราชสีมา 3,700 กลุ่ม 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5,001 กลุ่ม 5. โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ผู้การพัฒนายั่งยืน ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อสม. กลุ่มสหกรณ์การเกษตรกลุ่มโอท็อปในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 3,300 กลุ่ม.

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 20 - ศุกร์ 22 เมษายน 2565

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5455

หน้า: 1 (ล่าง), 4

Col.Inch: 93.79

Ad Value: 126,616.50

PRValue (x3): 379,849.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ทูเรียนทะลักไหลต่ำกว่า 100 จีนเข้มโควิดส่งออกติดค้างด้านชายแดน



ทูเรียนทะลักไหลต่ำกว่า 100 จีนเข้มโควิดส่งออกติดค้างด้านชายแดน

ราคาทูเรียนภาคตะวันออกผันผวนหนัก หลังด่านจีนเข้มงวดมาตรการ Zero COVID เป็นศูนย์ ส่งผลด่านปิด ๆ เปิด ๆ รถขนส่งติดค้างหน้าด่านวันหนึ่ง ๆ ผ่านได้ไม่กี่คัน ไม่ทันต่อผลผลิตทูเรียนที่จะทะลักออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม จนสมาคมทูเรียนต้องออกมาเตือนชาวสวนมีสิทธิราคาตั้งต่ำกว่า กก.ละ 100 บาทได้

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานสถานการณ์ราคาทูเรียนในภาคตะวันออกขณะนี้ว่า "ยังคงผันผวนและคาดเดายาก" หลังจีนระงับการนำเข้าทูเรียนไทยที่ด่านโมฮาน วันที่ 12-14 เมษายน 2565 เนื่องจากตรวจพบเชื้อโควิด-19 บนเป็นอนอยู่ในพาหนะขนส่งทูเรียน หลังข่าวนี้แพร่ออกไป ทำให้ราคาทูเรียนช่วง 2 วันก่อนหน้านี้ลดลงจาก กก.ละ 150 บาท เหลือ 105-120 บาท และเมื่อวันที่ 11 เมษายน ราคาทูเรียนเกรด AB ลดเหลือ กก.ละ 70 บาท เกรด C เหลือ 40 บาท จนเกิดความปั่นป่วนในตลาดทำให้หลังที่รับซื้อทูเรียนคุณภาพบางแห่งประกาศลดราคารับซื้อตาม ๆ กัน



ตลาดป่วน - จีนระงับการนำเข้าทูเรียนไทยที่ด่านโมฮาน หลังตรวจพบเชื้อโควิด-19 บนเป็นอน ส่งผลให้ตลาดปั่นป่วนจนสมาคมทูเรียนออกโรงเตือนชาวสวนรับมือ

นายภาณุวัชร ใหมแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทูเรียน มังคุด ออกเตือนเกษตรกร "ไม่ให้ตื่นตระหนกกับราคาและรีบตัดทูเรียน" ส่วนเกษตรกรชาวสวนเห็นว่า ควรรณรงค์ไม่ตัด (แขวน) ทูเรียนในระยะ 7-10 วันนี้ เพื่อให้ราคาทูเรียนปรับตัวขึ้นก่อน ทำให้ นายสุริ

ทองแถม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ต้องเข้ามาประชุมแก้ไขปัญหา เพื่อให้เหตุการณ์คลี่คลายด้วยการให้ผู้ประกอบการใช้ขนส่งทางเรือ-เครื่องบิน ส่งผลให้ราคาทูเรียนปรับสูงขึ้นเป็น กก.ละ 120-150 บาท แม้ว่าราคาจะไม่สูงเท่าช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ก็ตาม

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 20 - ศุกร์ 22 เมษายน 2565

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5455

หน้า: 1 (ล่าง), 4

Col.Inch: 93.79

Ad Value: 126,616.50

PRValue (x3): 379,849.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ทุเรียนทะลักโลละต่ำกว่า 100 จีนเข้มโควิดส่งออกติดค้างด้านชายแดน

ด้าน นายภานุศักดิ์ สายพานิช นายกสมาคมทุเรียน (TDA) ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด-19 ต้องตรวจผลทุเรียนที่ทำการส่งออกอย่างเคร่งครัด ทั้ง GAP และ GMP+ โดยราคาทุเรียนในช่วงหลังสงกรานต์ไปจนถึงปลายเดือนเมษายนที่ กก.ละ 115-130 บาทนั้น “จัดเป็นราคาที่ชาวสวนทุเรียนรับได้” ส่วนทุเรียนที่วางขายตามแผงข้างทางริมถนนที่ราคา 40-80 บาทนั้น “เป็นทุเรียนตกไซซ์” นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่า ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคตะวันออกออกสู่ตลาดจำนวนมากถึง 369,207 ตัน หรือคิดเป็น 50% ของผลผลิตทุเรียนทั้งหมดนั้น หากการส่งออกทุเรียนไปจีนยังคงเผชิญกับมาตรการ Zero COVID อย่างเข้มงวดและเกิดปัญหาโลจิสติกส์ อาจส่งผลให้ราคาทุเรียนดิ่งลงต่ำกว่า กก.ละ 100 บาทได้

นายสัญญา โกล์ลัดวัฒนา นายกสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย กล่าวถึงการส่งออกทุเรียนทางบกที่ใช้กันอยู่ 4 ด้าน ในขณะนี้ ปรากฏทุกด้านมีปัญหาจากการตรวจเข้มตามมาตรการ Zero COVID ของจีน ทำให้มีการระบายนขนส่งในแต่ละด้านได้น้อยมาก และไม่ใช่ว่าด้านปิด ยกตัวอย่าง ด้านไทยอุบลราชธานี ผ่านได้แค่วันละ 20 ตู้ รวมการขนส่งของเวียดนามด้วย “ยกเว้น” ด้านตงซิ่น-โมฮาน ทางด้าน สปป.ลาวที่สามารถระบายรถได้วันละ 200 ตู้ ในช่วงที่ผลผลิตออกจำนวนมากวันละ 1,000 ตู้ ดังนั้นการส่งออกทางบก-ทางเรือมีปัญหาแน่นอน ส่วนทางเครื่องบินตัดออกไปได้เลย เพราะต้นทุนสูง ค่าขนส่งสูง รวมภาษีตก กก.ละ 60 กว่าบาท

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการได้โฟกัสไปที่การขนส่งทางเรือ มีการเช่าเหมาเรือกันแล้ว เทียวแรกออกเดินทางไปแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายนนี้ ใช้เวลา 13-15 วัน หรือนานกว่าทางบกมาก นอกจากนี้ยังเจอการแข่งขันจากเวียดนามที่เปิด

ท่าเรือขนส่งใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางเรือต้องใช้พนักงานจำนวนมาก ซึ่งลู่เสี่ยงต่อการตรวจ Zero COVID ถ้าตรวจพบโควิด-19 เรือก็จะเข้าจอดขนส่งสินค้าไม่ได้ ต้องรอเวลา 7 วัน ตรวจซ้ำใหม่อีกครั้ง ส่วนการส่งออกทุเรียนทางรถไฟจีน-ลาวด้วยระบบผสมราง-รถ หลังจากจะเริ่มทดลองส่งออกในเดือนเมษายนไปแล้ว วันที่ 25 เมษายนนี้จะมีการขนส่งทุเรียนทางรถไฟจีน-ลาวอีก 1 ขบวน 25 ตู้ จะปรับระบบการขนถ่ายตู้ให้ลื่นไหล ซึ่งผู้ประกอบการได้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์รุ่นใหม่แบบมีเครื่องปั่นไฟติดตั้งใช้ได้กับการขนส่งทางเรือ-รถ-รถไฟที่บรรจุทุเรียนได้ประมาณ 900 กล่อง

“ตอนนี้จีนเปิดเมืองเพิ่มขึ้น ด้านมีการขยายเวลาทำงาน ราคาทุเรียนตลาดปลายทางตกกล่องละ 700-900 หยวน (กล่องละ 18 กก.) ในขณะที่ราคาซื้อทุเรียนจากฝั่งเกรด AB ตกประมาณ กก.ละ 120-140 บาท เกรด C 80-90 บาท จัดเป็นราคาทุเรียนที่ยังสูงอยู่ เพราะปริมาณน้อยส่งออกทุเรียนไปได้เพียง 40,000 ตัน ส่วนทุเรียนรุ่น 2 ที่จะออกหลังวันที่ 10 พฤษภาคม จะมีจำนวนหลายแสนตัน ถ้าจีนปลดล็อกมาตรการ Zero COVID ลง ราคาทุเรียนไม่น่าจะต่ำกว่า กก.ละ 100 บาท แต่ถ้าเหตุการณ์ยังเหมือนเดิม ตลาดกว้างใจยังปิดอยู่ เชียงไฮ้อยังล็อกคาวน การจับจ่ายใช้สอยมีน้อย ราคาทุเรียนอาจจะต่ำกว่า กก.ละ 100 บาทได้ ส่วนการขนส่งทางรถไฟลาว-จีน ถ้าขนส่งได้วันละ 75 ตู้ จะช่วยกระจายผลผลิตได้มากที่สุด” นายสัญญาชยกกล่าว

ด้านแหล่งข่าวจากนายหน้าเหมาสวนในจังหวัดตราดกล่าวว่า ราคาทุเรียนในช่วงหลังสงกรานต์ราคาดีขึ้น โดยทุเรียนหมอนทองเกรด AB (ขนาด 2-6 กก.) ราคาเหมาสวนอยู่ที่ กก.ละ 110-120 บาท เกรด C 90-95 บาท เกรด D 70-80 บาท ราคานี้จะติดไม่เกินสิ้นเดือน

เมษายน ซึ่งกำลังเร่งตัดเพราะราคาดี เข้าใจว่าจีนมีความต้องการ เนื่องจากใกล้วันชาติของจีน 1 พ.ค. ราคาหน้าล้งอยู่ที่ 125-130 บาท หลังจากนั้นเดือนพฤษภาคม ราคาน่าจะปรับลดลงมาก เพราะทุเรียนจะออกมามาก การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-ชาวสวน จะทำช่วงสั้น ๆ 10 วัน เพราะราคาเปลี่ยนแปลงบ่อย และปีนี้ “เก็บเก็บคนจีน” ที่เข้ามาเหมาสวนน้อยลงเพราะปัญหาเรื่องการขนส่ง

ส่วน นายวุฒิพงศ์ รัตนมณฑล ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับบริษัท สมิงฟูตส์ และ บริษัท เอส.เค. โพรเซส แอนด์ ฟริชตราย เตรียมรองรับผลทุเรียนสดนำมาแช่แข็งและหาคัดลอกองรับ หากมีปัญหาด้านการขนส่งไปตลาดจีน คาดว่าจะรองรับได้วันละ 140 ตัน ซึ่งทางโรงงานยังไม่สามารถรองรับปริมาณการผลิตได้มากนัก และราคาที่จะรับซื้อผลผลิตอยู่ที่ กก.ละ 30-40 บาท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนหลายรายเห็นตรงกันว่าระบบขนส่งผลไม้ในช่วงพิกัดเดือนพฤษภาคมจะเป็นปัญหาหนักแน่นอันดับสถานการณ์ด้านชายแดนจีน “ยังปิด ๆ เปิด ๆ มีรถติดหน้าด่าน” ส่วนผู้ประกอบการที่หลีกเลี่ยงการใช้ทางบกไปใช้การขนส่งทางเรือก็ต้องมีการจองคิว-จองโควตาและโรงงานคัดบรรจุ ซึ่งก็มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนโควิด-19 อย่างสูงและยังเสี่ยงต่อการขาดทุน ผลผลิตเสียหาย ในส่วนนี้อาจจะมีผลต่อราคาทุเรียนต่ำกว่า กก.ละ 100 บาทแน่ “คาดการณ์ว่าราคาน่าจะลงไปเหลือ กก.ละ 60-70 บาทก็เป็นได้”

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธ 20 - ศุกร์ 22 เมษายน 2565

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5455

หน้า: 7(ขวา)

Col.Inch: 12.50

Ad Value: 16,875

PRValue (x3): 50,625

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวสั้น: สกลนครแก้มะม่วงล้นตลาด

ข่าวสั้น

สกลนครแก้มะม่วงล้นตลาด

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหามะม่วงน้ำดอกไม้ล้นตลาด คาดการณ์สิ้นเดือนเมษายนนี้จะมีมะม่วงตกค้างกว่า 1 แสนตัน เพราะไม่มีคำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการรายใหญ่ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ระบายสินค้าไม่ทันและขาดทุน ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถอยู่ได้ จังหวัดสกลนครเตรียมคัดมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพดี (เกรดพรีเมียม) สกลนครการ์รันตี ออกจำหน่าย โดยคาดว่าต้นเดือนพฤษภาคมนี้จะสามารถส่งจำหน่ายให้กับผู้สั่งซื้อได้ โดยมีบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดส่งผลไม้ส่งให้ถึงบ้าน พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนสั่งจองมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพดีของกลุ่มเกษตรกร ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่เกษตรอำเภวาริชภูมิ 06-5955-2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ในขณะที่ผู้บริหารประเทศในข้างเราเพิ่งจะมาตื่นตื่น ตื่นตัวกับคำว่า เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ที่เรียกกันสั้นๆว่า BCG Economy

แต่เมื่อ 20 ปีก่อน ตอนที่เราพร้อมพลังงานของไทยเพิ่งถือกำเนิดขึ้นอย่างแบบๆ ฝรั่งได้มองไปไกลถึงการผลิตไบโอดีเซลชีวภาพ ชีวมวลชีวภาพจากกากของสัตว์ด้วยกระบวนการทางเคมี ความร้อนหรือไฟฟ้า เพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งพลังงานใหม่ นั่นคือ...ไฮโดรเจน

พลังงานไฮโดรเจนไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องเก่าที่คนทั้งโลกรู้จักกันดี โดยเฉพาะไฮโดรเจนที่ให้พลังงานสะอาดและนำมาผลิตที่ถูกต้องให้เป็นแหล่งไฮโดรเจนที่สะอาดที่สุด เรียกว่า "กรีนไฮโดรเจน" เพราะการผลิตยังถือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้โลกร้อน

แต่หากเราไฮโดรเจนของจากชีวมวลชีวภาพโดยที่เก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใช้ จะเรียกว่า "บลูไฮโดรเจน" และหากนำน้ำมาแยกไฮโดรเจนด้วยไฟฟ้า จะเรียกว่า "กรีนไฮโดรเจน"

แต่กระนั้นยังมีไฮโดรเจนจากอีกแหล่งที่ดูน่าสนใจ ไฮโดรเจนที่ได้มาจากวัตถุดิบทางการเกษตร...ด้วยการนำพืช

มาผ่านกระบวนการ

Gasification

หรือ pyrolysis

แล้วนำก๊าซ

ไฮโดรเจนออกมาใช้

เป็นพลังงานอีกที่

"ปัจจุบันนี้

ถึงเวลานแล้วที่โลกจะ

ปรับโครงสร้างทาง

พลังงาน



ไฮโดรเจน..ภาคเกษตร อนาคตพลังงานและปุ๋ย



โจมตี เพราะที่ผ่านมาการใช้พลังงานเกิดการผูกขาด ทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม จากฟอสซิล ชีวมวลอยู่ในมือผู้ประกอบการรายใหญ่

แต่จากแรงกดดันทั้งในเรื่องความเหลื่อมล้ำ และแรงกดดันจากปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงานไฮโดรเจนที่ได้จากวัตถุดิบหมุนเวียนภาคเกษตรน่าจะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีที่สุด

ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดประเด็นให้คนไทยได้รู้จักในสถานการณ์ที่หลายอย่างกำลังรวมล้อมประเทศไทย ทั้งน้ำมันแพง ปุ๋ยแพง

แต่ไฮโดรเจนจากวัตถุดิบทางการเกษตรสามารถแก้ปัญหานี้ได้...??

หลายคนอาจจะงง วัตถุดิบทางการเกษตรจะกลายเป็นพลังงานไฮโดรเจนได้อย่างไร ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล...นั่นเป็นเพราะทุกส่วนของต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นใบ ราก ลำต้น กิ่งก้าน ผล เยื่อใย เซลลูโลส ล้วนมีองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอน

เพราะต้นไม้ทุกชนิดต้องสังเคราะห์แสงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วคายออกซิเจนออกมา ส่วนคาร์บอนจะถูกเก็บสะสมไว้ในต้นไม้ ขณะเดียวกัน รากพืชดูดน้ำที่มี

องค์ประกอบของออกซิเจนและไฮโดรเจนมาหล่อเลี้ยงลำต้น และคายออกซิเจนออกมาให้กับไฮโดรเจน

สะสมไว้ทุกส่วนของพืชในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

"พืชแต่ละสายพันธุ์เป็นโคสิ่งสะสมของไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีที่นับหมดไปจากโลกนี้ และวิธีการที่จะนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นพลังงานในแบบโบราณ หรือที่พูดกันเรียกว่าดีเซล จะใช้วิธีตัดไฟเผาไหม้ ไฮโดรเจนจะถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อน ขณะเดียวกัน คาร์บอนที่ถูกเผาไหม้ผสมกับออกซิเจนในอากาศจะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์

ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างเห็นได้ชัด" ส่วนวิธีการสมัยใหม่ ดร.บุรินทร์ อธิบายว่า จะใช้กระบวนการที่เรียกว่า Gasification หรือ pyrolysis นั่นก็คือ นำมาเผาในระบปิด

ไม่ให้ก๊าซออกซิเจนเข้าไปผสมกับคาร์บอนให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอน

"การเผาไหม้ด้วยระบบนี้จะทำให้เกิดก๊าซเชื้อเพลิงหลายชนิดที่ล้วนประกอบของไฮโดรเจนและคาร์บอน แต่เมื่อฉีดไอน้ำที่ร้อนจัดแรงดันสูงเข้าไปผสมกับพืชเหล่านี้ ออกซิเจนที่อยู่ในไอน้ำจะเข้าไปจับกับคาร์บอน ขณะเดียวกันไฮโดรเจนของไอน้ำจะเข้าไปจับกับไฮโดรเจนของพืช

ที่ได้จากความร้อน มันเลยจะทำให้ได้ก๊าซไฮโดรเจนนำมาใช้ผ่านได้มากมายหลาย

หลายคนอาจจะถามว่าวิธีการนี้จะไม่ยุ่งยากและแพงกว่าเอาน้ำมาแยกไฮโดรเจนหรือหรือต้องแยกมากกว่าเพราะความยากไฮโดรเจนออกมาก



'กาฬสินธุ์'อ่วมข้าวเปลือกราคาตก น้ำมันแพง-ตลาดซื้อตันละ6.3พัน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์พบว่าเริ่มลงมือเก็บเกี่ยวกันแล้ว แต่ตลาดรับซื้อให้ราคาต่ำเพียงตันละประมาณ 6,300-6,800 บาท หรือ กก.ละ 6.30-6.80 บาทเท่านั้น

นายบัณฑิต ภูบุตรตะ อายุ 53 ปี ชาวนาบ้านตุม หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ต้นทุนทำนาปรังยังสูง ทั้งนี้ มีผลสืบเนื่องจากภาวะราคาน้ำมันแพง ส่งผลกระทบต่อค่างวดไร่ ที่คิดราคาค่าจ้างไร่ละ 600 บาท ปุ๋ยเคมี 2 กระสอบ ราคากระสอบละ 1,300-1,500 บาท ค่างวดเกี่ยว 600 บาท ค่ารถขนส่ง 600 บาท บางรายชาวนาต้องเสียน้ำมันสูบน้ำอีกด้วย ทำให้ต้นทุนสูงเฉลี่ยไร่ละ 4,000 บาท ขณะที่ผลผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณไร่ละ 300 กก. ขาย กก.ละ 6.30-6.80 บาท ได้เงิน 1,800-2,000 บาท หักลบกลบหนี้แล้วขาดทุนยับเยิน

ด้านนายทองพูล ลักษณะสาย อายุ 53 ปี ชาวนาและผู้ประกอบการรับจ้างรถเกี่ยวข้าว กล่าวว่า ผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงลิตรละกว่า 30 บาท ส่งผลให้ราคาปุ๋ยเคมี ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรับสูงขึ้นตามกลไก ทำให้ชาวนาลดพื้นที่ทำนาปรัง และใช้ปุ๋ยเคมีน้อย จึงไม่เพียงพอกับความต้องการของต้นข้าว ชาวนาปรังจึงให้ผลผลิตต่ำ

จัด2พันล.ช่วยเกษตรกร

- ดัน4สถาบันศึกษาให้ความรู้
- เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก



รศ.ดร. วังบุญคงชนะ

นายรศ.ดร. วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมกรม.อนุมัติงบประมาณ 2,054 ล้านบาท ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยให้การสนับสนุนโครงการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งจะเป็โครงการวิจัย พัฒนาให้ความรู้ นวัตกรรม การเกษตรต่าง ๆ และพัฒนาอาชีพ รวมทั้งสร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น

สำหรับโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐใน 4 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพ

ในภาคเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษรีอขายวิสาหกิจชุมชนจำนวน 3,500 กลุ่ม, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,200 กลุ่ม

นอกจากนี้ยังมีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพผู้ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานรากในภาวะวิกฤติโควิด-19 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3,700 กลุ่ม, โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (ปีซีจี) โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นจำนวน 5,001 กลุ่ม

ขณะนี้สุดท้ายเป็นโครงการวิจัยและ

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 20 เมษายน 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26487

Col.Inch: 52.08 Ad Value: 93,744

หัวข้อข่าว: จัด2พื้ล.ช่วยเกษตรกร

หน้า: 6(บน)

PRValue (x3): 281,232

คลิป: สีสี่

พัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อสม. กลุ่มสหกรณ์ การเกษตร และกลุ่มโอท็อป ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จำนวน 3,300 กลุ่ม.

Q2สินค้าขึ้นราคายกแผง สุดวันต้นทุนผลิตพุ่งแข่งเงินเฟ้อ

คนไทยติดบ่วงวิกฤตค่าครองชีพพุ่งไม่หยุด สินค้าพาเหรดปรับราคากระลอกใหม่ไตรมาส 2 หลังสงครามรัสเซียยึดเยื่อ ราคาน้ำมันดิบ 100 เหรียญ/บาร์เรล รัฐบาลหมดเวลาตรึงดีเซล 1 พ.ค.ดีเดย์ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าเติมต้นทุนธุรกิจ ยักษ์นำดำเตรียมประกาศราคาใหม่ต้นทุนแพ็กเกจจิ้งขึ้นอีก หวั่นกำลังซื้อชะลอตัว “หอการค้า” ยอมรับสินค้าหลายกลุ่มเตรียมปรับขึ้น ผีนกกลโกตลาดไม่ไหว ผู้ผลิตดันปรับแผนผลิตลดขนาด โขว์ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ไตรมาสแรกพุ่งเฉียด 10% แข่งเงินเฟ้อ “อะลูมิเนียม-เหล็กเส้น” จ่อขยับราคา 15-30%

Q2 สินค้าขึ้นราคายกแผง

(ต่อจากหน้า 1)

1 พ.ค.ขึ้นค่าไฟฟ้าเติมต้นทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการเริ่มส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วงไตรมาส 2 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 3 “แรงขึ้น” กว่าช่วงไตรมาสแรก เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการขยับสูงขึ้น ทั้งปัจจัยภายนอกจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกล่วงหน้าทรงตัวสูงอยู่เหนือกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และยังมีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงผันผวนสูง ทั้งปัจจัยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นกระทบต่อค่าเงินสกุลอื่นทั่วโลก รวมถึงค่าเงินบาท ซึ่งมีแนวโน้มอ่อนค่ากระทบต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ

ขณะที่ปัจจัย “ภายในประเทศ” ที่สำคัญที่กระทบต่อการผลิตสินค้าที่เป็นระเบิดเวลาคือ มาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 30 บาท ที่จะสิ้นสุดในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งจะเป็นจังหวะเดียวกับต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) งวดใหม่ที่จะใช้ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค. 2565 จะปรับขึ้น 23.38 สตางค์ต่อหน่วย รวมถึงต้นทุนราคา

ก๊าซหุงต้มที่ทยอยลอยตัวเดือนละ 1 บาท/กก. ที่เริ่มจาก 1 เม.ย. 65 โดยถึงขนาด 15 กก. ปรับเพิ่มจาก 318 เป็น 333 บาท และ 1 พ.ค. 65 จะปรับขึ้นเป็น 348 บาท/ถัง และ มิ.ย. 65 เป็น 363 บาทต่อถัง และการพิจารณาปรับค่าแรงงานในเดือน พ.ค.นี้ว่าจะกำหนดอัตราเท่าไร ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลกระทบต่อราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย และกำลังซื้อของประชาชน

พาเหรดขึ้นราคาครอบใหม่

ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ. 65) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.25% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ 2.42% ตามอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงาน อาหารสด และอาหารสำเร็จรูปเป็นสำคัญ

โดยผลสำรวจการปรับราคาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่มเอสเอ็มอีของ ธปท. เมื่อช่วงเดือน ก.พ. 2565 พบว่าผู้ประกอบการ 27% ได้มีการปรับขึ้นราคาไปแล้ว ส่วนอีก 16% มีแนวโน้มจะปรับราคาในช่วง 3 เดือนข้างหน้าถึง 1 ปี และอีก 57% ยังไม่มีแนวโน้มปรับขึ้นราคา แต่ต้องติดตามแนวโน้มราคาวัตถุดิบที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิด

หอการค้าชี้ภาคธุรกิจสุดอั้น

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธาน

กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า คาดว่าใน

ไตรมาส 2-3 นี้ หลายสินค้าคงต้องมีการปรับขึ้นราคาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสถานการณ์สินค้าราคาแพงมาจากหลายส่วน ทั้งราคาน้ำมัน ค่าไฟฟ้าที่จะมีการใช้ค่าเอฟทีใหม่ (พ.ค.-ส.ค. 65) ปรับขึ้น 23.38 สตางค์ต่อหน่วย โดยผู้ผลิตหลายสินค้ายังใช้ต้นทุนจากปีที่แล้วหรือต้นปี ต้องดูว่าจะสามารถตรึงราคาได้นานขนาดไหน ซึ่งคงผีนกกลโกตลาดมากไม่ได้

“ข้อเสนอเรื่องค่าไฟ หอการค้า และ ส.อ.ท. ที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้ เพราะค่าไฟนอกจากเป็นหนึ่งในต้นทุนหลักของการผลิตทั้งสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบทั่วหน้า ขณะเดียวกันประชาชนก็จะกระทบ และการปรับขึ้นค่าไฟจะทำให้แนวโน้มการใช้จ่ายใช้สอยน้อยลง”

ส่วนสินค้าต่างๆ จะมีการปรับขึ้นราคาหลังค่าเอฟทีที่ขยับในเดือน พ.ค.นี้หรือไม่ ธุรกิจที่มีการใช้ไฟเยอะก็อาจจะต้องปรับ แต่บางธุรกิจต้นทุนผลิตที่เพิ่มอาจจะไม่เยอะมากจนถึงต้องผลักภาระไปให้ผู้บริโภค ซึ่งในส่วนนี้ก็มีผู้ประกอบการบางส่วนปรับแผนบริหารจัดการต้นทุน ทั้งการปรับลดขนาด หรือเพิ่มราคาสินค้าตามกลไกตลาดไปแล้ว

ต้นทุนผลิตพุ่งทุกเช็กเตอร์

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 20 - ศุกร์ 22 เมษายน 2565

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5455

หน้า: 1(บน), 9

Col.Inch: 169.37 Ad Value: 228,649.50

PRValue (x3): 685,948.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: Q2สินค้าขึ้นราคายกแผง



ด้านนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงแนวโน้มราคาสินค้าอาหารในช่วงไตรมาส 2-3 ว่า จากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในไตรมาส 1 ปี 2565 ที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ระบุว่า เพิ่มขึ้น 4.75% เป็นผลจากราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 3.81% และสินค้าหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น 5.39% จากราคาพลังงานเพิ่มขึ้น 26.68% ทำให้กระทรวงพาณิชย์ปรับประมาณการเงินเพื่อขยายตัว 4-5% จากเดิม 0.7-2.4%

สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในไตรมาส 1/2565 ที่ปรับสูงขึ้น 9.8% โดยผู้ผลิตต้องเผชิญปัจจัยด้านราคาพลังงาน จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ปรับสูงขึ้น จนกระทบต่อต้นทุนสินค้า ขณะที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ ทั้งเหล็กที่ใช้ในการผลิตแพ็คเกจจิ้งทั้งกระป๋อง และพลาสติก (บายโปรดักต์ของน้ำมัน) ปรับขึ้น ขณะที่ต้นทุนปุ๋ยนำเข้าจากรัสเซียปรับสูงขึ้นกระทบต่อภาคเกษตร ทำให้เกษตรกรอาจจะใส่ปุ๋ยลดน้อยลง ซึ่งก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ทำให้ต้นทุนการผลิตรายอุตสาหกรรม คือ ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและประมงสูงขึ้น 4.7% ผลิตภัณฑ์จากเหมืองสูงขึ้น 61.4% และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปรับสูงขึ้น 8.8%

แพ็คเกจจิ้งขึ้นแล้วขึ้นอีก

ขณะที่ราคาแผ่นเหล็กทำกระป๋อง ที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในไตรมาส 2 เนื่องจากซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมยังไม่ดีขึ้น รวมถึงบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือกระดาษที่ปรับราคาขึ้นไปแล้วก็อาจจะปรับราคาขึ้นอีก “อย่างไรก็ตามจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาขณะนี้ ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนที่ปรับขึ้นที่สะท้อนจากดัชนี PPI แต่เราจะต้องประคองราคาขายให้มากที่สุด จะปรับขึ้นราคาเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ผู้บริโภคกระทบน้อยที่สุด”

เท็กไทล์ต้นทุนพุ่งเท่าตัว

นายอัมรินทร์ ศรีสุภรวานิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย เปิดเผยว่า จากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาเส้นใยประดิษฐ์หรือโพลีเอสเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ได้จากน้ำมัน ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน ขณะที่เส้นใยธรรมชาติก็ได้รับผลกระทบจากราคาฝ้าย และค่าขนส่งที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากโควิดทำให้คนงานเก็บฝ้ายไม่ได้ แม้ในปี 2565 แรงงานจะเริ่มกลับมา แต่จากความต้องการเพิ่มขึ้นก็มีแนวโน้มว่าราคาฝ้ายจะเพิ่มอีก โดยตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบันราคาฝ้ายปรับขึ้นมาเท่าตัวหรือกว่า 100% แล้ว ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ที่ต้องนำเข้าฝ้ายจากสหรัฐ แอฟริกา บราซิล และอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกและส่งออกรายใหญ่

“ตอนนี้ผู้ผลิตจะต้องวางแผนเรื่องของ

การสั่งซื้อ การนำเข้าวัตถุดิบ รวมไปถึงราคาซื้อ-ขายเพื่อลดปัญหาการขาดทุน อย่างไรก็ตามหลายปัจจัยดังกล่าวราคาของผ้าฝ้ายก็มีการปรับขึ้นเป็นระยะ โดยในปี 2565 นี้ก็น่าจะขยับขึ้นอีก ผู้ผลิตผ้าเริ่มรับรู้ต้นทุนราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งเพิ่มขึ้น แต่ยังคงประคองราคาไม่ให้ไปกระทบยังผู้บริโภค พร้อมกับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทั้งหมด แต่ก็มีแนวโน้มที่ราคาสินค้าขายปลีกก็จะปรับขึ้นแน่นอน ก็เป็นไปตามกลไกตลาดเช่นเดียวกับหลายสินค้าที่ปรับราคา

“อะลูมิเนียม” ขาดแคลนทั่วโลก

นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อซ้ำเติมอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมมากกว่าที่คาด โดยซัพพลายของอะลูมิเนียมอาจกระทบหนักถึง 4 ล้านตัน ในปี 2565 หรือ 6% ของซัพพลายทั่วโลก เนื่องจากบริษัทรอลย์ักษ์ใหญ่ของรัสเซียซึ่งมีกำลังการผลิตอะลูมิเนียมต้นน้ำกว่า 4.3 ล้านตัน ได้รับผลกระทบจากสงครามและมาตรการแซงก์ชัน จึงส่งผลกระทบต่อปริมาณอะลูมิเนียมหายไปตามตลาด

ขณะที่ความต้องการใช้อะลูมิเนียมในตลาดโลกปี 2565 คาดว่าจะมีปริมาณ 70 ล้านตัน มากกว่ากำลังการผลิตทั่วโลกที่มีอยู่ 68 ล้านตัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าอะลูมิเนียมจะเกิดการขาดแคลนเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านตัน เป็น 6 ล้านตัน ปัจจุบันราคาอะลูมิเนียมขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เมื่อเทียบกับช่วงกลางปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับเพียง 1,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้นถึง 133%

ไตรมาส 2 ขยับราคา 20%

นายธีรพันธุ์กล่าวว่า ส่วนผู้ผลิตอะลูมิเนียมในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ด้วยราคานำเข้าก๊าซ LNG จะปรับเพิ่มเป็น 780 บาท/ล้าน บีทียู ค่าไฟฟ้าที่ประกาศปรับเพิ่มเป็น 4 บาท/หน่วย ส่งผลกระทบต่อต้นทุนอะลูมิเนียมอย่างมาก โดยราคาอะลูมิเนียมเส้น

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 20 - ศุกร์ 22 เมษายน 2565

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5455

หน้า: 1(บน), 9

Col.Inch: 169.37 Ad Value: 228,649.50

PRValue (x3): 685,948.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: Q2สินค้าขึ้นราคายกแผง

ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเริ่มปรับราคาประมาณ 20-30% ในไตรมาส 2 นี้ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ต้นทุนวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตเหล็กปรับขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ ในส่วนของเหล็กเส้นทยอยปรับตามแต่ยังช้ากว่า ซึ่งราคาขายยังตามต้นทุนไม่ทัน และยังคงคาดว่าในไตรมาส 2 นี้ราคาเหล็กเส้นจะปรับขึ้นประมาณ 15% ซึ่งยังต้องดูสถานการณ์ต่อไปแต่เชื่อว่าจะไม่ปรับตัวลงในระยะสั้น โดยน่าจะอยู่ในระดับนี้สักระยะ ถึงแม้สงครามจะสงบแต่จะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว

ยักษ์น้ำอัดลมลุยปรับราคา

แหล่งข่าวจากบริษัท ซันโทรี่ เบปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้บริษัทได้มีการพิจารณาที่จะปรับขึ้นราคาสินค้าภายใน 2 เดือน หรือภายในไตรมาส 2 ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนของแพ็คเกจจิ้งต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก กระจกอะลูมิเนียม โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการศึกษารายละเอียดว่าแต่ละไซส์จะมีการปรับขึ้นราคาเท่าไร รวมถึงผลกระทบต่อที่จะเกิดขึ้น

ขณะที่บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่ แสดงความเห็นว่าเป็นที่ผู้ประกอบการมีภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นรอบด้าน และยังมาเจอผลกระทบจากภาวะสงครามยิ่งซ้ำเติม ทำให้ต้นทุนหลาย ๆ อย่างเพิ่มขึ้นอีก ตอนนี้มีทุกค่ายอยากที่จะขึ้นราคาเพื่อลดภาระต้นทุน แต่ก็เป็นเรื่องยาก และขึ้นอยู่กับกรรมการค้าภายในจะพิจารณาตัดสินใจ

แหล่งข่าวจากบริษัท อาเจไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม “บิก โคลา” กล่าวว่า ในส่วนของบริษัทยังไม่ได้ยื่นขอกรรมการค้าภายในปรับขึ้นราคาสินค้า โดยจะเน้นการบริหารจัดการภายใน การบริหารซัพพลายเชน เพื่อควบคุมต้นทุนให้สามารถตรึงราคาเดิมให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะสามารถตรึงราคาได้นานเพียงใด และต้องจับตาดูสถานการณ์ต้นทุน

ปลากะปองต้นทุนพุ่ง 7%

แหล่งข่าวจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปลากะปองรายใหญ่ เปิดเผยว่า ธุรกิจปลากะปองเจอปัญหาต้นทุนหลายด้าน โดยรวมแล้วต้นทุนขึ้นราว ๆ 7% ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค่อนข้างรุนแรงตั้งแต่วัตถุดิบ (ปลา) ที่ซัพพลายลดลงเรื่อย ๆ และราคาสูงขึ้น ปัญหาระบบโลจิสติกส์ ตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ทำให้การขนส่งแพงขึ้นอีก ถัดมาเจอผลกระทบเรื่องของแผ่นเหล็กที่ปรับขึ้นถึง 4 รอบ รวมทั้งค่าขนส่งในประเทศที่ปรับขึ้นจากราคาน้ำมันสูงขึ้น ยังไม่รวมกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่กำลังจะตามมา

“ยอมรับว่า ผู้ประกอบการอยากปรับขึ้นราคา หลายรายได้ยื่นขอไปประเมินว่าไม่น่าเกินครึ่งปีหลัง จะต้องปรับขึ้นแน่นอน เพราะตรึงไม่ไหวกันแล้ว แต่ความท้าทายคือ แม้อากาศร้อนอนุญาตให้รับ ก็ไม่ใช่ว่าปรับขึ้นราคาแล้วจะรอดหรือจะขายได้ เพราะกำลังซื้อลดลง”

เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ขึ้นแน่

แหล่งข่าวระดับสูงจากวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคาสินค้ารุ่นเดิมในช่วง 3-6 เดือน เนื่องจากกำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวและสินค้าบางกลุ่มที่มีการแข่งขันสูงมาก เช่น ตู้เย็น เป็นต้น ประกอบกับเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการปรับราคาสินค้าไปแล้ว แต่สินค้ารุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวก็จะเป็นราคาใหม่ ซึ่งอาจแพงขึ้นตามเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามา เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักอย่างทองแดง อะลูมิเนียม ก่อให้เกิดราคาสำหรับใส่สินค้า รวมถึงค่าขนส่ง ขณะที่ชิปคอมพิวเตอร์ยังขาดแคลน ทำให้ช่วงที่ผ่านมาหลายแบรนด์ทยอยปรับราคาให้สะท้อนตามต้นทุนของตน

ขึ้นราคาแล้วยอดขายร่วง

แหล่งข่าวระดับสูงจากวงการค้าส่งรายใหญ่ในภาคอีสาน เปิดเผยว่า หลังจากสินค้าหลาย ๆ รายการได้ทยอยปรับขึ้นราคาไปแล้ว แต่ในแง่ของยอดขายตลอดช่วง 1-2 เดือนนี้ไม่ตึก บางตัวขึ้นไปแล้วยอดขายตกลง ปัญหาหลักมาจากเรื่องกำลังซื้อ

อ่อนแอทำให้คนประหยัด รมัดระวังการจับจ่าย ชื่อเฉพาะของจำเป็น

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันยังไม่คลี่คลายและมีเรื่องของสงครามเข้ามากระทบอีก ซัพพลายเออร์จึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก ที่ผ่านมา การขึ้นราคาส่วนใหญ่เป็นการขึ้นทางอ้อมด้วยการลดส่วนลดหรือของแถม เพราะเพียงแค่น้อยหรือแจ่งยี่ปี่วชา บวกก็จบ ไม่ต้องขออนุญาตกรรมการค้าภายใน แต่สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าควบคุมแทบทุกอย่างก็ได้ทยอยปรับราคาไปแล้ว และคาดว่าจะยังจะมีการแจ่งปรับราคาเพิ่มอีกหลายรายการ

“จรินทร์” ขอร้องตรึงราคา

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้วางแนวทางการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคช่วงไตรมาสที่ 2 โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในติดตามและกำกับดูแลราคาสินค้า และบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคามีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ไม่ก่อให้เกิดการฉวยโอกาสในการปรับราคาและกักตุนสินค้า อีกทั้งยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาหรือชะลอการปรับราคาจำหน่ายสินค้า